

Số : 05 /CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 1990

CHỈ THỊ

Về việc điều tra năng lực sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 0 giờ ngày 1/1/1990

Thực hiện chủ trương của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Chỉ thị số 01/LB.CT ngày 5 tháng 10 năm 1989 của Liên Bộ Tài chính-Tổng cục Thống kê và các bộ ngành quản lý sản xuất kinh doanh của Trung ương có liên quan. Để đánh giá năng lực và kết quả sản xuất, kinh doanh của các cơ sở thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố phục vụ cho công tác lãnh đạo; chỉ đạo của Trung ương và thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện ngay các việc sau đây :

1/ Các sở, ban ngành, quận huyện, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phần ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố cần quán triệt mục đích yêu cầu của cuộc điều tra lần này theo tinh thần chỉ thị 01/LB của liên ngành Trung ương và các phương án hướng dẫn kèm theo. Để tổ chức thực hiện cuộc điều tra năng lực sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố đạt kết quả tốt.

2/ Thành lập Ban chỉ đạo điều tra ở thành phố và các quận huyện để giúp cho Ủy ban nhân dân tổ chức chỉ đạo cuộc điều tra. Ban chỉ đạo điều tra của thành phố căn cứ vào phương án hướng dẫn của Trung ương và tình hình sản xuất kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ ở thành phố để có kế hoạch triển khai tại thành phố cho phù hợp, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ Ban Chỉ đạo các quận huyện tổ chức thực hiện.

3/ Cuộc điều tra này, có phạm vi rộng lớn đồng thời đòi hỏi sự hưởng ứng tích cực của đông đảo quần chúng lao động thành phố vì vậy, các ngành quản lý về mặt Nhà nước các hoạt động sản xuất kinh doanh cần tập trung chỉ đạo, cử cán bộ có

năng lực tham gia. Các phương tiện thông tin tuyên truyền : đài, báo có kế hoạch thông tin để nhân dân hiểu rõ, tham gia tích cực.

4/ Kinh phí của cuộc điều tra do Ban Chỉ đạo điều tra các cấp lập dự trù, ngành tài chính xét cấp để cuộc điều tra thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành quận huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị này, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc cần phản ánh ý kiến ngay để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết kịp thời.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huân